

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 32.83 บาท แนวโน้มแข็งค่าในกรอบ 33.80-32.90 บาท

* บาท/ดอลลาร์เช้าวันนี้เปิดที่ระดับ 32.83 บาท แข็งค่าจาก 32.90 ในช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนเล็กน้อย แนวโน้มแข็งค่า คาดกรอบวันนี้ 33.80-32.90 บาท

* นายจิตติพล พุกษามะธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า เงินบาทเปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32.83 บาท แข็งค่าจาก 32.90 บาทช่วงสิ้นวันทำการก่อน โดยในสัปดาห์นี้แนะนำจับตาไปที่ตัวเลขเศรษฐกิจฝั่งสหรัฐทั้งดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตและสถานการณ์ตลาดแรงงาน

โดยในวันจันทร์ รายงานตัวเลขผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของสหรัฐ (ISM Manufacturing PMI) คาดว่าจะยังอยู่ที่ระดับ 57.5 จุด สะท้อนภาคอุตสาหกรรมในสหรัฐที่ชะลอตัวไม่มากแม้จะมีความกังวลเรื่องการค้าระหว่างประเทศ

ขณะที่ฝั่งไทย ตลาดมองว่าตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) เดือนพฤศจิกายนที่จะมีการรายงานในวันนี้ มีโอกาสอ่อนค่าลงมาที่ระดับ 1.02% จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานยังอยู่ที่ระดับ 0.75% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

วันศุกร์ การจ้างงานนอกภาคการเกษตรในสหรัฐ (US Nonfarm Payrolls) คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.85 แสนตำแหน่ง ชะลอตัวลงจากค่าเฉลี่ยหกเดือนที่ระดับ 2.16 แสนตำแหน่งจากผลกระทบของนโยบายการเงินที่เข้มงวด อย่างไรก็ตาม การจ้างงานระดับดังกล่าวเพียงพอที่จะหนุนให้ตัวเลขการว่างงานทรงตัวอยู่ที่ระดับ 3.7% และมองว่าค่าจ้างเฉลี่ยรายสัปดาห์จะปรับตัวขึ้นได้ต่อที่ 0.3% ในเดือนพฤศจิกายน ย้ำภาพตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งหนุนเศรษฐกิจ

เขากล่าวว่า ในส่วนของตลาดการเงินสัปดาห์นี้ทั้งค่าเงินเอเชีย ราคา น้ำมัน และหุ้นจะได้รับแรงหนุนจากการยุติสงครามการค้าชั่วคราว 90 วันระหว่างสหรัฐและจีน มองว่าการลงทุนฝั่งสหรัฐน่าจะได้รับแรงหนุนมากที่สุดในระยะสั้น เพราะมุมมองระยะยาวยังไม่ปลอดภัย นักลงทุนทั่วโลกจึงยังไม่เปิดรับความเสี่ยงเต็มที่ การดีดตัวกลับของตลาด อาจเกิดขึ้นในกลุ่มที่ปรับตัวลงแรงในช่วงก่อนหน้ามาก่อน และรอดูตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐเพื่อยืนยันทิศทางเศรษฐกิจต่อไป

"ด้านค่าเงินบาทก็ควรรับแรงหนุนจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เงินบาทจะไม่ใช้สกุลเงินที่ได้รับแรงหนุนมากนักเนื่องจากราคาน้ำมันก็ฟื้นตัวขึ้นด้วย สิ่งที่ต้องจับตาต่อคือ ตัวเลขเงินเฟ้อพื้นฐานในไทย ถ้าเห็นสัญญาณการฟื้นตัวต่อ น่าจะสนับสนุนให้ตลาดมั่นใจมากขึ้นว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะขึ้นดอกเบี้ยได้แน่ในเดือนนี้ และจะหนุนให้เงินบาทแข็งค่าได้อีก คาดกรอบเงินบาทระหว่างวัน 33.80-32.90 บาท และกรอบในสัปดาห์นี้ 32.60-33.10 บาท" เขากล่าว

- * ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 97.06 จากวันศุกร์ 96.76
- * วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 627.75 ล้านบาท
- * วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 428.53 ล้านบาท
- * ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วันศุกร์ 32.908 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้